



### เกี่ยวกับบราซิล

ข้อมูลโดยทั่วไปชี้ให้เห็นว่า ประเทศบราซิลก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ในเศรษฐกิจโลก โดยแสดงให้เห็นความโดดเด่นในการก้าวขึ้นมามีศักยภาพด้วยประชากร 181 ล้านคน พื้นที่ 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ภาษาโปรตุเกส นับถือศาสนาโรมันคาทอลิก

ประชากร 181 ล้านคน พื้นที่ 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ภาษาโปรตุเกส ศาสนาโรมันคาทอลิก

สินค้าที่สำคัญของสหกรณ์การเกษตรในบราซิล ได้แก่ ฟ้าย ข้าว กาแฟ ข้าวโพด ถั่วเหลือง หมู ข้าวสาลี ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 39, 11, 28, 17, 30, 32, 62 ของผลผลิตของประเทศ (OCB 1999)

ในประเทศบราซิล 37% ของผลิตภัณฑ์ GDP ด้านการเกษตรมาจากสหกรณ์ โดย

## เรียนรู้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้กลไกสหกรณ์



สภาพทั่วไปของบราซิล

ขบวนการสหกรณ์ในประเทศบราซิลได้ใช้โปรแกรม Development เรียกว่า CDP (Cooperative Development Program) ในปี 1994 - 1996 ในแนวทางการพัฒนา Farmer to Farmer โครงการนี้ได้มีภาคีประกอบด้วย OCB สนับสนุนด้วย ACIDI / VOCA มีอาสาสมัคร 125 หน่วยที่ปรึกษาที่เน้นไปในเรื่องการยกระดับการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร การตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาสหกรณ์

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นช่วยให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นเพิ่มกำไรและดำเนินการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กลไกการให้ความช่วยเหลือไปที่การจัดการของสหกรณ์ การแปรรูป และการตลาด แก่บุคลากรของ





สภาพทั่วไปของเมืองคิวิริติบา



ชุมชนในเมืองคิวิริติบา



ที่มข้อมบำรุงรางรถไฟให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

สหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ  
อบรมครอบครัว Community ที่สำคัญ  
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง อาหารทะเล วันนม  
ปาล์ม น้ำมัน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้ำ  
ผลไม้ หนังสือ สินค้าหัตถกรรม

### เกี่ยวกับคิวิริติบา

คิวิริติบาเป็นดินแดนของชาวพื้นเมือง  
และผู้อพยพชาวโปรตุเกสในรัฐปารานา ที่  
เป็นดินแดนสูงกว่าระดับน้ำทะเล 934 เมตร  
ชื่อเป็นภาษา Guarani Indians หมายถึง  
Pine grove คิวิริติบาได้จัดตั้งขึ้นในปี 1693  
และในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขึ้น  
อยู่กับการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาขยายไป  
ส่วนของเหมืองแร่

พัฒนาการของเศรษฐกิจในคิวิริติบา  
นั้น ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชื่อว่า ผู้รับจ้าง  
บรรทุกเกวียนถือว่ามึบทบาทสำคัญมาก  
โดยเป็นคนขนส่งสินค้าสำคัญของธุรกิจ  
คิวิริติบา และดินแดนในรัฐอื่น

ในระบะต่อมา สินค้าสำคัญของคิวิริ  
ติบา คือผลิตภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์เสื้อขน  
สัตว์ เนื้ออบ ในศตวรรษที่ 19 ได้เริ่มมีการ  
ก่อสร้างทางรถไฟ ระหว่างปี 1880-1885  
โดยวิศวกรพี่น้อง Antonio และ Andre



รถไฟพ่น้ำที่ข้ามเมืองคิวิริติบา



Teatro Ópera de Arame



สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองคิวิริติบา

Reboucas ดังนั้น คิวิริติบาก็เริ่มมีความ  
มั่งคั่ง ขยายผลไปในพืชกาแฟที่ปลูกอยู่ใน  
ตอนเหนือของรัฐปารานา ซึ่งในระยะต่อ  
มาได้ถูกมรสุมในเรื่องอากาศจึงได้เปลี่ยน  
ไปปลูกถั่วเหลืองแทน

เดิมทีคิวิริติบาอยู่ในรัฐปารานาเป็น  
ส่วนหนึ่งของ Sao Paulo ในระยะต่อมา  
ผู้อพยพกลุ่มแรกที่เป็นชาวเยอรมัน ได้เข้า  
มาในปี 1833 ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้  
ผล มันฝรั่ง ทำฟาร์มเล็ก ๆ ชาวเยอรมัน  
พยายามที่จะบุกเบิกอุตสาหกรรมในพวก  
โลหะและภาพเขียน ตลอดจนการค้าขาย  
และการสร้าง Architecture ผู้อพยพกลุ่ม  
ต่อไปคือชาวโปแลนด์ ได้เข้ามาถึงในปี 1871  
ที่เมือง Araucaria และหลังจากนั้นก็  
เป็นพวกอิตาลีเข้ามาในปี 1872 เข้ามาพัฒนา  
เมือง Felicidade จัดตั้งโรงงาน และค้าขาย  
กับพวกเกษตรกร ผู้อพยพชาวยูเครนเข้ามา  
ในปี 1895 จัดตั้งเมือง Campo de Galicia  
พวกนี้ได้มาสร้างสถาปัตยกรรม โบสถ์ โดม  
ต่าง ๆ และส่งเสริมเรื่องศาสนา ญี่ปุ่นเข้า  
มาในปี 1915 จัดตั้งเมือง Uberaba มาส่ง  
เสริมเรื่องเทคนิคการทำฟาร์มสมัยใหม่ ใน  
ช่วงศตวรรษที่ 20 ซีเรียและเลบานอนก็เข้า  
มา พวกนี้เก่งเรื่องค้าขาย จัดตั้งร้านขายผ้า  
ในกลางใจเมือง และเข้าถึงผู้คนจากการขาย





ตรง วิน่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวควิริติบา พัฒนามาจากไส้กรอกเวียดนาม เราจะเห็น สถาปัตยกรรมของเมืองและหลังคาบ้านสไตล์โพลีแลนด้อยู่ทั่วไป ในปี 1853 ควิริติบาได้แยกตัวออกจาก Sao Paulo มีการวางผังเมือง ในปี 1971 ที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางกายภาพ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ถนนถูกวางระบบจากเหนือไปใต้ จากตะวันออกไปตะวันตก การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม

ควิริติบาเป็นเมืองที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่เรียกว่า Opera de Arame ที่ทำจากเหล็กและแก้ว จุคนได้ 3 หมื่นคน ซึ่งถือเป็นโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา The Cultural complex solar do barao เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นที่จัดงานประชุม จุคนได้มากกว่าหมื่นคน เมืองควิริติบามีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในฐานะต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่ดีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน ความเรียบง่ายในการใช้เทคโนโลยีที่คำนึงถึงคนเป็นศูนย์กลาง เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นเมืองแรกของโลกที่ใช้ระบบ BRT (ขนส่งมวลชน) มีระบบแก้มลิงป้องกันน้ำท่วม ริโซเคิลชยะ

## ความท้าทายของเศรษฐกิจบราซิล

ความท้าทายของเศรษฐกิจของบราซิล ในที่นี้จะขอลดความจากบทสัมภาษณ์ของ นิตยสาร Global News จากนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญ คือ Ricardo Amorim โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศบราซิลได้ไขว้ให้เห็น สิ่งที่ทำลายในธุรกิจ สิ่งที่จะกล่าวถึงในกรณีของ Unimed บราซิล ซึ่งเป็นตัวแบบธุรกิจที่เป็นทางออกในการขยายตัวด้านสังคม ในขณะที่เดียวกันก็ส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพที่ภาค



Mate plant ซึ่งนำไปผลิตชา Chimarrao

รัฐไม่สามารถดำเนินการได้

**คำถาม:** “ในความคิดของคุณอะไรคือบทบาทของสหกรณ์ในเศรษฐกิจของประเทศบราซิล”

**คำตอบ:** “สหกรณ์ได้ดำเนินบทบาทอย่างต่อเนื่องในหลายเหตุผลปัจจุบันประเทศบราซิลมีการจ้างงานเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในภาคธุรกิจเกษตร ซึ่งสูงถึง 50% ของการเติบโตในระบบเศรษฐกิจบราซิลในปี 2013 และรัฐบาลไม่สามารถจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ การศึกษา และการบริการขนส่งที่มีคุณภาพแก่ประชากรในระดับกลางและระดับล่างกว่า 140 ล้านคนได้ ดังนั้นจะเห็นว่า Unimed เข้ามาช่วยมาแบ่งเบารัฐบาลได้ในเรื่องสุขภาพ”

**คำถาม:** “ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์จะสร้างสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่”

**คำตอบ:** “ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ คือ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาส แต่ที่ผ่านมานโยบายการคลังของรัฐค่อนข้างอ่อนแอและมีข้อจำกัดในด้านสวัสดิการสังคม ดังนั้นจะเห็นว่า ความเข้มแข็งของสหกรณ์จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบในสังคมได้อย่างกว้างขวาง”

**คำถาม:** “การคาดการณ์ในอนาคตของเศรษฐกิจบราซิลในปี 2014 จะแยกว่าปีที่ผ่านมา หรือไม่จึงเป็นอย่างนั้น?”

**คำตอบ:** “ในหลายปีที่ผ่านมานี้ การพัฒนาของประเทศบราซิลมุ่งไปที่การยกระดับชนชั้นกลาง ในเรื่องการบริโภค ซึ่งได้ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ปัญหา คือ เป็นการเติบโตด้านบริโภคในขณะที่การผลิตยังไม่พัฒนา ซึ่งในที่สุดจะทำให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลระหว่าง Demand กับ Supply เกิด inflation และปัญหาขาดดุลการค้า เนื่องจากการนำเข้าเพิ่มขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวได้เคยเกิดขึ้นแล้วในบราซิล ช่วงปี 2004-2010 GDP เพิ่มขึ้นเพียง 5% ต่อปี และมีค่าเฉลี่ย 2.5% เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา บราซิลยังคงเป็นประเทศมุ่งส่งออกวัตถุดิบ ปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งตัวเลข GDP ในปี 2014 อาจเป็น 0 หากรัฐยังไม่มีการปรับเปลี่ยน

**คำถาม:** “คุณคิดว่า สหกรณ์บราซิลแก้ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่”

**คำตอบ:** “ทั้งสหกรณ์หรือภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ยังขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศ







ชา Chimarrao



วิธีการดื่มชา Chimarrao

แต่ไม่ได้หมายความว่า ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และภาคเศรษฐกิจอื่นจะไม่ดีขึ้น เพราะข้อมูลโดยรวม 10 ปีที่ผ่านมาชี้ว่า ผลประกอบการสหกรณ์โตกว่าระบบเศรษฐกิจประเทศ”

**คำถาม:** “ความอ่อนแอของเศรษฐกิจบราซิลจะแก้ไขได้อย่างไร อะไรคือทางเลือกที่เป็นไปได้”

**คำตอบ:** “ปัจจัย 2 ประการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างปี 2004-2010 ได้แก่การร่วมมือกับของภาคแรงงาน แรงงานในตลาด และการขยายตัวของโครงสร้าง การว่างงาน ซึ่งปัจจุบันลดลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เราจึงจะต้องลงทุนอย่างหนักในเรื่องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มการลงทุนในประเทศ การลงทุนในการผลิตของ คนงานบราซิล การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรมและนวัตกรรม”

**คำถาม:** “ทางเลือกในการแก้ปัญหาขาดแคลนคนงานในบราซิลจะแก้อย่างไร”

**คำตอบ:** “ในบราซิลค่าจ้างแรงงาน ในขณะที่เทคโนโลยีมีราคาแพง บราซิลยังต้องการแรงงานมีฝีมือ เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องสวัสดิการดูแลสุขภาพของนอร์เวย์กับบราซิลพบว่า นอร์เวย์ลงทุน 15,000 เรียวต่อคนต่อปี ในขณะที่บราซิลลงทุนน้อยกว่า 1,000 เรียว ซึ่งไม่แปลกที่คนนอร์เวย์ จะมีอายุเฉลี่ย 81 ปี ในขณะที่บราซิล 72 ปี”

จากบทสนทนาดังกล่าวข้างต้น จะสังเกตเห็นได้ว่า ขบวนการสหกรณ์ในบราซิล เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสด้านการศึกษา และการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งสามารถลดภาระสำหรับรัฐบาลที่ต้องดูแลประชากรกว่า 180 ล้านคน อย่างไรก็ตาม บราซิลก็ยังมีปัญหาที่ทำทนายรออยู่ข้างหน้า ที่คงต้องติดตามความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ ภายใต้การนำของ OCB .....ต่อไป

